

# THÔNG BÁO

Ngày 25 tháng 2 năm 2022

Kính thưa:

- Quý Vị trưởng thượng và Thân hào Nhân sĩ
- Quý Vị Chủ Tịch, Hội Trưởng và thành viên các tổ chức hội đoàn Quân Dân Cán Chính Cảnh.
- Quý Đồng hương trong vùng Hoa Thịnh Đốn và Phụ Cận.
- Quý cơ quan Truyền thông và Báo chí.

Kính thưa Quý Vị,

Trước tiên, thay mặt cho Ban Tổ Chức chương trình mừng Xuân và Lễ Thượng Kỳ trong ngày mừng Một Tết Nhâm Dần vào trưa thứ Ba, ngày 1 tháng 2 năm 2022 tại Trung Tâm Thương Mại Eden, trân trọng gửi lời chân thành cảm ơn đến toàn thể Quý Vị đã nhiệt tình đến tham dự rất đông trong buổi sinh hoạt truyền thống đầy ý nghĩa này, đặc biệt nhất là sau hai năm sinh hoạt bị gián đoạn vì dịch bệnh COVID-19.

Cám ơn sự hợp tác của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, sự giúp đỡ của thành viên hội đoàn và cá nhân, cảm ơn các đài Truyền hình trong vùng đã thu hình buổi lễ mừng Tân Niên và đã trình chiếu cho những đồng hương ở xa biết được diễn tiến sinh hoạt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Sự đóng góp công sức với nhiệt tình của tất cả Quý Vị đã giúp tạo nên một hình ảnh giá trị, trang trọng và thành công tốt đẹp với số lượng người tham dự đông nhất kể từ trước đến nay.

Kính thưa Quý Vị,

Trong thời gian qua, vì dịch bệnh bộc phát nghiêm trọng đã là xáo trộn mọi sinh hoạt trên toàn thế giới và tại vùng Hoa Thịnh Đốn cũng không có sự ngoại lệ. Trong nhiệm kỳ làm Chủ Tịch Cộng Đồng của chúng tôi từ 2018-2020 chúng tôi đã thực hiện nhiều công tác cũng như đã chuẩn bị công việc cho năm 2020. Vào ngày 18 tháng 2 năm 2020, Ban Chấp Hành đã có buổi họp với chương trình nghị sự về những công tác phải thực hiện, tất cả mọi người đều đồng thuận với quyết tâm chung sức để hoàn thành.

Nhưng không may mắn vào đầu tháng 3/2020 dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng với tất cả những diễn biến kinh hoàng như Quý Vị đều đã chứng kiến và mọi người đều phải trực diện, tình trạng bị lây nhiễm bệnh, người chết như rạ kéo dài trong hai năm, những công, tư sở đóng cửa, nhân viên, quan chức mọi ngành nghề đều làm việc tại gia thì thử hỏi ai dám xông pha ra làm chuyện Cộng Đồng.

Vì lẽ đó xem như mọi kế hoạch đã định đều bị bắt buộc phải hủy bỏ, tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm dù ngày mãn nhiệm kỳ của chúng tôi là tháng 9 năm 2020, khi chưa có người thay thế, chúng tôi không thể bỏ mặc chuyện Cộng Đồng và với suy nghĩ đó, nên những gì có thể làm được cho Cộng Đồng chúng tôi luôn sẵn lòng dấn thân. Trong năm 2021 chúng tôi tiếp tục làm như việc tổ chức Lễ Thượng Kỳ, Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 46 dù trong hoàn cảnh khó khăn, đơn sơ, hạn hẹp nhưng không kém phần trang trọng, đã được sự chiếu cố của một số đồng hương không ngại dịch bệnh đến thắp nhang tưởng niệm, riêng về việc tổ chức bầu cử không thể xúc tiến được như mong muốn vì việc này đòi hỏi nhiều yếu tố hơn, nếu thi hành theo đúng nguyên tắc.

Qua năm 2022, chúng tôi thiết nghĩ không thể kéo dài sự chờ đợi thêm nữa mặc dù biến thể, dịch bệnh chưa hoàn toàn ổn định và như Quý Vị đã chứng kiến trong bước đầu trở lại sinh hoạt Cộng Đồng năm nay, chúng tôi đã cố gắng tổ chức chương trình mừng Xuân phối hợp cùng Liên Hội trong Lễ Thượng Kỳ vừa qua.

Để thể hiện tinh thần tôn trọng sự tín nhiệm của Quý Vị qua những phiếu bầu cho chúng tôi trong nhiệm kỳ 2018-2020 đồng thời vì ý thức trách nhiệm trong hoàn cảnh chưa bầu được vị Tân Chủ Tịch Cộng Đồng, chúng tôi xin thông báo sẽ tiếp tục các công tác sau đây:

- 1- Tổ chức Lễ Tưởng Niệm 30 tháng 4 lần thứ 47 – (30 tháng 4 năm 2022)
- 2- Xúc tiến việc tổ chức bầu cử Chủ Tịch Cộng Đồng cho nhiệm kỳ 2022-2024

- a- Thiết lập Ủy Ban Bầu Cử trong tháng 3-2022
- b- Tổ chức bầu cử trong tháng 6 -2022
- c- Bàn giao chức vụ Chủ Tịch Cộng Đồng cho người đắc cử trong tháng 9-2022

Xin được xác định, một khi cuộc bầu cử có kết quả, chúng tôi sẽ rất hân hoan tổ chức lễ bàn giao đến vị Tân Chủ Tịch và đến lúc đó xem như chúng tôi đã danh chính ngôn thuận hoàn tất mọi công tác và cũng là thời điểm để chúng tôi chấm dứt trách nhiệm của chúng tôi đối với Tổ chức Cộng Đồng.

Kính thưa Quý Vị, chúng tôi rất mong luôn được sự thông cảm, tín nhiệm, yểm trợ, giúp đỡ của Quý Vị để chúng tôi có thể hoàn thành trách nhiệm còn lại được thành công tốt đẹp.

Kính chúc toàn thể Quý Vị luôn được bình an, nhiều sức khỏe, hạnh phúc là luôn được vạn sự may mắn.

Trân trọng kính chào,



Đại Diện Cộng Đồng VNDMV

*Bao Ly*

Lý Thanh Phi Bảo